

๗ ลป.



บันทึกข้อความ

สง.ผศปค.
เลขที่ ๑๑
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙
๑๑.๕๔
วันที่รับ (๑๑/๑๒/๕๙) น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๓

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๑๑๗๐๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผศปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p style="text-align: center;">ประเทศไทยเป็นประเทศมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากกว่า ๗ ศตวรรษ</p> <p>ประเทศไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคงด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยกว่า ๗ ทศวรรษที่คนไทยมีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤเบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยทรงตั้งมั่นใน “ทศพิธราชธรรม” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริงตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานไว้ตลอดรัชสมัยของพระองค์</p> <p>บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าฯ สถาปนาและทรงสถิตอยู่ในพระราชสถานขององค์พระราชทายาทมากกว่า ๔๔ ปี ทรงพระกรุณา “รับ” คำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อทรงสืบสานพระบรมราชปณิธาน และทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทในการสานต่อ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ขอให้ทุกคนจงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพระบรมเดชาานุภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ชาวไทยรวมทั้งให้ทรงพัฒนาประเทศไทยภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนประสบความสำเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขและความสามัคคีปรองดอง สมดังพระราชปณิธานปรารถนาตราปกาลนานเทอญ</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>โครงการในพระราชานุเคราะห์ และโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชนชาวไทยในหลายปีที่ผ่านมาโครงการในพระราชานุเคราะห์และโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในสมเด็จพระบรม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลายโครงการซึ่งนอกจากจะทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้วยังเป็นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปขยายผลที่ล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างอนงอนันต์ต่อพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เช่น “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรด้วยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรกับกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้และบริการทางวิชาการใหม่ๆ การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย รวมทั้งการให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงซึ่งนับว่าสามารถตอบสนองทั้งความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ด้วย มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ๑. คลินิกพืช ช่วยแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช และวัตถุดิบพืชทางการเกษตร ๒. คลินิกดิน ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย ๓. คลินิกสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาโรคสัตว์ด้วยการตรวจรักษาพยาบาล ควบคุมบำบัด และให้ฉีดยาวัคซีนแก่ปศุสัตว์ ๔. คลินิกประมง เผยแพร่องค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งการแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๕. คลินิกบัญชี ให้คำแนะนำและส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์มเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ๖. คลินิกชลประทาน ให้ความรู้และหลักวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ๗. คลินิกสหกรณ์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในการรวมกันเป็นสหกรณ์ ๘. คลินิกกฎหมาย ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้เคยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะ “คลินิกเกษตร” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยแบ่งพื้นที่ ไร่ละ ๗๐ เป็นพื้นที่ป่าไม้สำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววนเกษตรในลักษณะเส้นทางเดินป่าสำหรับการศึกษาธรรมชาติและพื้นที่ส่วนอื่นๆ ที่เหลือเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ทรงงานและแปลงสาธิตเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร ประกอบด้วย การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน การพัฒนาแหล่งน้ำและการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่วนเกษตรและธนาคารอาหารชุมชนโดยมีการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารสำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพรและเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชน</p> <p>ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ขยายบทบาทเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การเพาะชำกล้าไม้โตเร็วเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกป่า “ไม้ใช้สอย ไม้โตเร็ว” สำหรับใช้เป็นถ่านและฟืนในการหุงต้มอาหารในชุมชนและครัวเรือน “ควบคู่” ไปกับการส่งเสริมให้ราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ ทดแทนการใช้ฟืนอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติแล้วยังส่งผลให้ราษฎรเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการ</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” ในการให้ความสำคัญกับ “การปลูกป่าในใจคน” โดยการฟื้นฟูป่าต้องปลูกจิตสำนึกการรักผืนป่าในใจคนก่อน</p> <p>นอกจากพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชนชาวไทยแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา นับแต่ในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ “โครงการทุนการศึกษา” ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนลำบากแต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องตามความสามารถของแต่ละคนเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชนไทยได้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในอนาคตพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น และทรงมีพระราชดำริให้กำหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนที่สำคัญคือทรงให้ยึดหลักการกระจายทุนให้ครบในทุกจังหวัดและให้มีความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของผู้รับพระราชทานทุนด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑,๐๐๐ คนแล้ว</p>	
๓	<p>“ศาสตร์พระราชา”</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา “ผักตบชวา” คนส่วนใหญ่มองผักตบชวาว่า “ไร้ค่า ไม่มีราคา” แต่ถ้าเรารู้จักมองก็จะเห็นคุณค่าสามารถนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป่าसानด้วยมือ อาหารสัตว์ หรือปุ๋ยหมักแปลงสวะ วัชพืช ให้เป็นทุน ปัจจุบันผักตบชวา กว่า ๖ ล้านตันทั่วประเทศทั้งในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ความหนาแน่นของจำนวนผักตบชวา ทำให้น้ำเน่าเสียเพราะขาดออกซิเจนทำให้การไหลระบายของน้ำเป็นไปได้ช้าและส่งผลเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งกีดขวางการขนส่งและการสัญจรทางน้ำ ในปีนี้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่รัฐบาลตั้งขึ้นได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมรณรงค์ “จิตอาสาประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาผักตบชวา” ให้เป็นกิจกรรมหลัก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม พร้อมกันในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยได้กำหนดมาตรการในการกำจัดผักตบชวาไว้ ๒ ขั้นตอน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการในการกำจัด(เก็บใหญ่) ครอบคลุมดำเนินการ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) เป้าหมายคือ การกำจัดผักตบชวา ทั้ง ๖ ล้านตัน ทั่วประเทศ ๒. มาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดตลอดจนประชาชนทุกคนได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาขึ้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหา รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เรือพาย 	สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่ได้รับผิดชอบ
	เรือท้องแบน โดยให้ดำเนินการต่อเนืองทันทีภายหลังการกำจัดในแหล่งน้ำนั้นแล้วเสร็จ อย่าให้เกิดขึ้นมาใหม่อีกเด็ดขาด หากที่เก็บหาที่กองและหาวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้วย	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง